



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 12 กรกฎาคม 2560

เรื่อง

1. ทูเรียนแพงทำชาวสวนอู่ฟู้! สศก.ปลื้มดัชนีรายได้เกษตรกรครึ่งปีพุ่ง
2. รายได้เกษตรกรยังติดบ่วง บาทแข็งปัจจัยเสี่ยงครึ่งหลัง...
3. รายได้เกษตรกรครึ่งปีแรกพุ่ง15%
4. Column IN Brief: Farmer income registers uptick
5. รมต.เกษตรลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร
6. ตราณกยุงพระราชทานยกระดับไหมไทยสู่สากล
7. แจ้งเกษตรกรเป็นหนี้ยืนยันตน
8. เกษตรฯเปิด'วอร์รูม'โครงการ9101ปูพรมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนทั่วปท. ...
9. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐพัฒนาสหกรณ์ กสส.ปั้นนักส่งเสริมสหกรณ์...
10. กยท.ถกแก้ปัญหาราคายางในเวทีITRCเสนอจำกัดโควตาส่งออกยาง3ประเทศ

สื่อ

ไทยรัฐ  
มติชน  
กรุงเทพธุรกิจ  
BANGKOK POST  
เดลินิวส์  
มติชน  
มติชน  
แนวหน้า  
สยามรัฐ  
สยามรัฐ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อ : ทูเรียนแพงทำชาวสวนอู่พู่! สคก.ปลื้มดัชนีรายได้เกษตรกรครึ่งปีพุ่ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ฉบับที่ : 21722 หน้า : 9

# ● สคก.ปลื้มดัชนีรายได้เกษตรกรครึ่งปีพุ่ง

## ทูเรียนแพงทำชาวสวนอู่พู่!

สคก.ปลื้มดัชนีรายได้เกษตรกรครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นพรวด 15.01% เนื่องจากผลผลิตและราคาสินค้าการเกษตรเพิ่มขึ้น ชี ครึ่งปีหลังผลไม้ส่งออกผลผลิตเทียบ ทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด

**น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

(สคก.) เปิดเผยว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรช่วงครึ่งปีแรก 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) เพิ่มขึ้น 15.01% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 จากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.68% โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ทุเรียนเงาะ มังคุด จากปัญหาภาวะภัยแล้งที่ลี้ลคลายลง สภาพอากาศมีฝนตกชุก น้ำในเขื่อนมีปริมาณสูงกว่าหลายปีที่ผ่านมา และกุ้งขาวแวนนาไมที่สามารถแก้ปัญหาโรคตายด่วน (อีเอ็มเอส) ได้ ส่วนดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.86% จากสินค้าที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา อ้อยโรงงาน ทุเรียน และมังคุด ทั้งนี้หากวิเคราะห์รายหมวดสินค้าสำคัญ พบว่า หมวดพืชผล สร้างรายได้ให้เกษตรกรมากที่สุด ขยายตัว 21.42% รองลงมาคือ หมวดประมงขยายตัว 17.81% ส่วนหมวดปศุสัตว์ ติดลบ 4.56%

“แนวโน้มรายได้ของเกษตรกรในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัจจัยบวกหลายด้าน ทั้งสภาพอากาศที่ยังมีฝนตก ส่งผลให้น้ำในเขื่อนมีใช้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังจะมีผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวจำนวนมาก ทั้งผลไม้ ทุเรียนเงาะ มังคุด ลองกอง ในภาคใต้ ลำไยในภาคเหนือ ข้าวในภาคกลาง ภาคปศุสัตว์ ที่จะให้ผลผลิตดีขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่จะดีขึ้นกว่าช่วงต้นปีเฉลี่ยมากกว่า 50 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล รวมทั้งภาคการส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จะเป็นปัจจัยผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่ายังเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลัง”

สำหรับสินค้าสำคัญที่สร้างรายได้แก่เกษตรกร ได้แก่ ยางพารา รายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราช่วงครึ่งปีแรก 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 53.28% เป็นผลมาจากดัชนีราคายางพาราเพิ่มขึ้น 55.86%

เนื่องจากกลุ่มผู้ส่งออกยาง 3 ประเทศ ทั้งไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้กำหนดนโยบายควบคุมปริมาณการส่งออก การขยายตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีน ส่วนดัชนีผลผลิตปรับตัวติดลบ 1.66% ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศทางภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่สำคัญของการปลูกยาง

ส่วนข้าวเปลือกเจ้า รายได้เพิ่มขึ้น 71% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น 88.81% ซึ่งเป็นข้าวนาปรังที่ปลูกในเขตชลประทานไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ส่วนดัชนีราคาติดลบ 8.84% ตามกลไกตลาดที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ปาล์มน้ำมันรายได้เพิ่มขึ้น 7.04% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น 14.72% เนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสม ส่วนดัชนีราคาติดลบ 6.70% ตามกลไกตลาดที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

ขณะที่อ้อยโรงงาน รายได้เพิ่มขึ้น 45.31% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตอ้อยโรงงาน เพิ่มขึ้น 7.88% จากคุณภาพผลผลิตอ้อยในปีการผลิต 2559/60 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประกอบกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงานทุกแห่ง ส่งผลต่อผลผลิตน้ำตาลทรายในทางเดียวกันดัชนีราคาเพิ่มขึ้น 34.70% จากราคาน้ำตาลทรายโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วโลก ได้ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนนตาล ส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายได้ปรับตัวสูง.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : รายได้เกษตรกรยังติดบ่วง บาทแข็งปัจจัยเสี่ยงครึ่งหลัง...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ฉบับที่ : 14367 หน้า : 6

# รายได้เกษตรกรยังติดบ่วง

- บาทแข็งปัจจัยเสี่ยงครึ่งหลัง
- สศก.เผย6เดือนแรกอู้15%

**น.ส.จรีया สุทธิโชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรช่วงครึ่งปีแรก 2560 เพิ่มขึ้น 15.01% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 จากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.68% โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ทูเรียน เงาะ มังคุด จากปัญหาภาวะภัยแล้งคลี่คลายและฝนตกชุก และปัญหากุ้งขาวแวนนาไม เริ่มคลี่คลายจากปัญหาโรคตายด่วน (อีเอ็มเอส) ส่วนดัชนีราคาปรับเพิ่ม 4.86% จากราคาสินค้าสำคัญ ได้แก่ ยางพารา อ้อยโรงงาน ทูเรียน และมังคุด ทั้งนี้ หากวิเคราะห์รายหมวดสินค้าพบว่าหมวดพืชผลสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากที่สุด ขยายตัว 21.42% รองลงมาคือหมวด

ประมง ขยายตัว 17.81% แต่หมวดปศุสัตว์ติดลบ 4.56%

น.ส.จรีयाกล่าวว่า สำหรับสินค้าที่สร้างรายได้แก่เกษตรกร ได้แก่ ยางพารา รายได้ปลูกยางพาราครึ่งแรกปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 53.28% เป็นผลมาจากดัชนีราคายางพาราเพิ่มขึ้น 55.86% เนื่องจากกลุ่มผู้ส่งออกยาง 3 ประเทศทั้งไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย กำหนดนโยบายควบคุมปริมาณการส่งออก การขยายตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ในจีน ส่วนดัชนีผลผลิตปศุสัตว์ติดลบ 1.66% ซึ่งช่วงที่ผ่านมาสภาพอากาศภาคใต้ของไทยและมาเลเซีย มีฝนหนักต่อเนื่อง และเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่สำคัญของการปลูกยาง ข้าวเปลือกเจ้า รายได้เพิ่มขึ้น 71% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตข้าว

เปลือกเพิ่ม 88.81% เพราะไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ส่วนดัชนีราคาติดลบ 3.84% ตามกลไกตลาด ปาล์มน้ำมัน รายได้เพิ่ม 7.04% ผลจากดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น 14.72% ส่วนดัชนีราคาติดลบ 6.70% อ้อยโรงงานรายได้เพิ่มขึ้น 45.31% จากดัชนีผลผลิตอ้อยโรงงาน เพิ่มขึ้น 7.88% จากคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี

น.ส.จรีयाกล่าวว่า ส่วนแนวโน้มรายได้ของเกษตรกรช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัจจัยบวกด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกชุก ทำให้น้ำในเขื่อนใช้ทำเกษตรเพียงพอ ผลผลิตหลายชนิดมีการเก็บเกี่ยว เช่น ทูเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลำไย ปศุสัตว์ที่จะให้ผลผลิตดีขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันดิบดีขึ้นเฉลี่ยกว่า 50 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ภาคส่งออกดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จะเป็นปัจจัยดันราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น แต่ค่าเงินบาทแข็งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงช่วงครึ่งปีหลัง





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จาก หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ  
หัวข้อ : รายได้เกษตรกรครึ่งปีแรกพุ่ง15%

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560  
ฉบับที่ : 10520 หน้า : 7

# รายได้เกษตรกร ครึ่งปีแรกพุ่ง15%

**คาดครึ่งปีหลังแนวโน้มดี  
ความต้องการตลาดขยายตัว**

**สศก.แจงภาวะเศรษฐกิจการเกษตร**  
ครึ่งปีแรก พบเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
15% หมวดพืชขยายตัวมากที่สุด 21.42%  
ส่วนปศุสัตว์หดตัว 4.56% คาดครึ่งปีหลัง  
พุ่งแรง เหตุสภาพอากาศเอื้อต่อการเพาะปลูก  
ตลาดมีความต้องการ ดันราคาปรับขึ้น

**นางสาวจรรยา สุทธิไชยา เลขาธิการ  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร  
โดยวัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรช่วง  
ครึ่งปีแรก 2560 พบว่า ภาพรวมรายได้  
เกษตรกรเพิ่มขึ้น 15.01% เมื่อเทียบกับ  
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจาก  
ดัชนีผลผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.68%  
โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่  
ข้าวเปลือกเจ้า อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน  
ทุเรียนเงาะ มังคุดและกุ้งขาว แวนนาไม  
ในขณะที่ดัชนีราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น  
4.86% จากสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น  
ได้แก่ ยางพารา อ้อยโรงงาน ทุเรียน และ  
มังคุด ประกอบกับภาวะภัยแล้งในปีก่อน  
ได้คลี่คลายและสภาพอากาศในปี 2560  
เอื้ออำนวยต่อผลผลิตสำคัญ

สำหรับแนวโน้มดัชนีรายได้ใน  
ครึ่งปีหลัง คาดว่าจากสภาพอากาศ  
ที่เอื้ออำนวยกับการเพาะปลูกที่ดีกว่า  
ปีที่ผ่านมา จะส่งผลให้เกษตรกรขยาย  
พื้นที่ปลูกมากขึ้น โดยสินค้าที่จะออกสู่  
ตลาดในช่วงนี้ เช่นผลไม้ภาคใต้ ข้าว  
นาปี ลำไย อ้อยโรงงานและสินค้าปศุสัตว์  
ที่เร่งการผลิตเพื่อการส่งออกครบเทศกาล  
ช่วงสิ้นปี ซึ่งภาวะของประเทศเศรษฐกิจ  
ขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น สหภาพ  
ยุโรปหรืออียูที่กำลังซื้อเริ่มฟื้นตัว จะส่งผล  
ให้มีการสั่งนำเข้ามากขึ้น ประกอบกับ

ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่คาดว่าจะมากกว่า  
50 ดอลลาร์ต่อบาเรล ทั้งหมดจะเป็น  
ปัจจัยบวกที่ผลักดันให้ราคาสินค้าเกษตรใน  
ครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้น และเป็นผลให้รายได้  
เกษตรกรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน  
ของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์รายหมวดสินค้า  
สำคัญ พบว่า หมวดพืชผล สร้างรายได้  
ให้เกษตรกรมากที่สุด โดยขยายตัวถึง  
21.42% รองลงมาคือ หมวดประมง  
ขยายตัว 17.81% ส่วนหมวดปศุสัตว์  
หดตัว 4.56%

ส่วนสินค้าสำคัญที่สร้างรายได้แก่  
เกษตรกร ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ข้าวเปลือกเจ้า  
ยางพารา อ้อยโรงงาน กุ้งขาวแวนนาไม  
เงาะ และ ปาล์มน้ำมัน

โดยพบว่า รายได้เกษตรกรผู้ปลูก  
มังคุดช่วงครึ่งปีแรก 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้น  
116.39 % เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิต  
มังคุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.28% เนื่องจาก  
สภาพอากาศเย็นเหมาะสม และดัชนีราคา  
เพิ่มขึ้น 84.50% เนื่องจากตลาดยังมีความ  
ต้องการต่อเนื่อง

ทุเรียน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
79.29% เป็นผลจากดัชนีผลผลิตที่  
เพิ่มขึ้น 42.91% จากสภาพอากาศปีนี้มี  
ความเย็นเหมาะสม ส่งผลให้ออกดอก  
ได้มากขึ้น ในทางเดียวกันดัชนีราคา  
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 25.46 % เพราะปริมาณ  
ผลผลิตทุเรียนกว่า 60% ของทุเรียนทั้ง  
ประเทศส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งสิ้น  
ได้หวัน ฮองกง และเวียดนาม

ข้าวเปลือกเจ้า เกษตรกรรายได้ปรับตัว  
เพิ่มขึ้น 71% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิต  
ที่เพิ่มขึ้น 88.81% ซึ่งเป็นข้าวนาปรังที่ปลูก  
ในเขตชลประทานไม่ได้รับผลกระทบจาก  
ภัยแล้ง ส่วนดัชนีราคาลดลง 3.84% ตาม  
กลไกตลาดที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่  
ตลาดเพิ่มขึ้น



จรรยา สุทธิไชยา

ยางพาราเกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น  
53.28% เป็นผลมาจากดัชนีราคาเพิ่มขึ้น  
55.86% เนื่องจากกลุ่มผู้ส่งออกยาง  
3 ประเทศทั้งไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  
ได้กำหนดนโยบายควบคุมปริมาณการ  
ส่งออก ส่วนดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง  
1.66% ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา สภาพอากาศ  
ทางภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศ  
มาเลเซียมีฝนหนักอย่างต่อเนื่องและ  
เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่สำคัญของ  
การปลูกยาง

อ้อยโรงงาน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  
45.31% เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตเพิ่ม  
ขึ้น 7.88% จากคุณภาพผลผลิตอ้อยใน  
ปีการผลิต 2559/60 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประกอบกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน  
กระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงานทุกแห่ง  
ส่งผลดีต่อผลผลิตน้ำตาลทราย

ในทางเดียวกันดัชนีราคาปรับตัว  
เพิ่มขึ้น 34.70% จากราคาน้ำตาลทรายโลก  
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัญหา  
ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วโลก ได้ส่งผลให้เกิดการ  
ขาดแคลนน้ำตาล ส่งผลให้ราคาน้ำตาลทราย  
ได้ปรับตัวสูง เป็นต้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ BANGKOK POST

หัวข้อ : Column IN Brief: Farmer income registers uptick

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ฉบับที่ : - หน้า : B2

## INBrief

### Farmer income registers uptick

**AGRICULTURE:** The farmers' income index in the first half of 2017 rose by 15% year-on-year, thanks to price hikes for several fruit and crops, says the Office of Agricultural Economics.

OAE secretary-general Jariya Sutthichaiya said the overall production index edged up 9.7% on the back of price rises for major items such as rice, sugar cane, oil palm, shrimp and key fruits such as durian, mangosteen and rambutan.

Strong selling prices for durian and mangosteen, as well as for rubber and sugar cane, were also credited for a 4.9% rise in farm prices, giving a boost to the income index in the first six months, Ms Jariya said.

Growers of mangosteen earned the highest income over the period, showing a rise of 116% year-on-year, followed by durian, for which growers received 79% more income. High demand from both domestic and export markets pushed the prices of these fruits up sharply, Ms Jariya said.

Across the agricultural sector, income growth in farm crops was the highest, rising 21.4%, followed by the fishery sector at 17.8%. The livestock industry contracted by 4.5%.

## ‘บิกฉัตร’ โปสเตอร์ยาหอมขรก.ลุยงานหนัก

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กให้กำลังใจข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ว่าช่วงนี้ข้าราชการทุกระดับทำงานอย่างแข็งขัน เข้มขัน ดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่ต้องเร่งให้ทันเวลา ให้เกษตรกรสามารถดำเนินการเกิดผลโดยเร็ว และการเตรียมการเก็บน้ำท่วม ลดผลเสียหายให้น้อยที่สุด มั่นใจว่าพร้อมที่สุดในทุกปีที่ผ่านมา

“อยากจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ผู้คนที่ทำงานหนักมาก ผมมีความชื่นชม ขอบคุณด้วยความจริงใจ ได้ช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ มีความยั่งยืน มีความภาคภูมิใจในอาชีพ” รมว.เกษตรฯ กล่าว

พล.อ.ฉัตรชัย ยังกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนมะพร้าวหัวดำ ขอย้ำให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างพร้อมกันกำจัดไม่ให้ระบาดต่อไป รวมทั้งโรคระบาดในสัตว์ เกิดพื้นที่ไหน ต้องลงพื้นที่ทันทีให้ตรวจอย่างละเอียดมั่นใจว่าป้องกันได้ ยังต้องดูแลสัตว์เถื่อนที่มาจากโรงฆ่าเถื่อน และป้องกันการลักลอบนำเข้า

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวด้วยว่าช่วงนี้อยู่เข้ามาตรวจแนะนำการแก้ปัญหาไอยูยู หาก

ไทยสามารถผ่านจุดนี้ไปได้ จะได้รับการยอมรับ และการทำประมงจะมีความยั่งยืน สำหรับโครงการโคบาลบูรพา กำลังเปิดรับสมัครเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ต้องการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเนื่องจากภัยแล้ง ได้จัดหาพันธุ์โคเนื้อ และแพะเนื้อพันธุ์ดี ที่มั่นใจว่าเกษตรกรนำไปเลี้ยงแล้วได้ผล มีรายได้ ในส่วนการแจก ส.ป.ก. บูรณาการทุกหน่วยงาน พัฒนาพื้นที่ให้เกษตรกรเข้าทำกิน และเรื่องการจัดทำกฎกระทรวงรองรับการอนุญาตใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานจะเร่งให้เสร็จทัน 3 เดือน นอกจากนี้ขยายข้าว ได้ติดตามข้าวที่ประมูลออกจากคลัง ไม่ให้ข้าววนกลับมาใช้บริโภคสำหรับคนอื่น ทำให้ราคาข้าวดีขึ้น และวางรากฐานข้าวแปลงใหญ่ ข้าวอินทรีย์ และเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพที่ดี การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจกันทุกวันทุกพื้นที่.



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/ผู้หญิง - ยานยนต์

วันที่: พุธ 12 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14367

หน้า: 18(บนซ้าย)

Col.Inch: 49.05

Ad Value: 76,027.50

PRValue (x3): 228,082.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ตรานกยูงพระราชทานยกระดับไหมไทยสู่สากล



ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทเสียสละ  
อุทิศพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำให้  
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมมีชีวิตความเป็นอยู่  
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพ ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม  
ไหมไทยจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
“งานครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิดสืบสานภูมิปัญญา พัฒนา  
มาตรฐานหม่อนไหม ในวันที่ 13-17 กรกฎาคม ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์

## ตรานกยูงพระราชทาน ยกระดับไหมไทยสู่สากล

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในงานแถลงข่าวการจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12” ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมหม่อนไหมจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/ผู้หญิง - ยานยนต์

วันที่: พุธ 12 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14367

หน้า: 18(บนซ้าย)

Col.Inch: 49.05

Ad Value: 76,027.50

PRValue (x3): 228,082.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ตราสัญลักษณ์พระราชทานยศระดับใหม่ไทยสู่สากล

การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้า นิทรรศการตราสัญลักษณ์กษัตริย์พระราชทาน ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพผ้าไหมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันจดทะเบียนแล้ว 35 ประเทศทั่วโลก การจัดแสดงผ้าไหมตราสัญลักษณ์พระราชทานที่ชนะเลิศประกวดระดับประเทศ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ทรงเปิดงานในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม”

นายธีรภัทรกล่าวอีกว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการปลูกฝังให้คนไทยทั้งชาติได้เกิดความภูมิใจและร่วมมือกันรักษาชื่อเสียงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยไว้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์และคุ้มครองไหมไทยไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป



## แจ้งเกษตรกรเป็นหนี้ยืดยุ่น

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม นายกมล ตักดี ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานกองทุน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ (กฟก.) ครั้งที่ 2/2560 ได้สั่งการให้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบและ ยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ตรวจสอบข้อมูล เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้สินทั้งสิ้นจำนวน 512,994 รายว่า ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลปัจจุบันหรือไม่ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง หนี้ในระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ประธาน และคณะกรรมการกลั่นกรองหนี้ใน ระดับอำเภอที่มีนายอำเภอเป็นประธาน โดย ภายใน 1-2 วันนี้ คณะอนุกรรมการจะออก ประกาศรายละเอียด เพื่อเชิญชวนให้เกษตรกร มายืนยันตัวตน ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือศาลา

กลางจังหวัด ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม-24 สิงหาคมนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอให้คณะ อนุกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการ เฉพาะกิจพิจารณาต่อไป ก่อนเริ่มให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรในกลุ่มเร่งด่วนปลายเดือน สิงหาคมนี้

“จากการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้น ทะเบียนหนี้สิน กฟก. จำนวน 512,994 ราย กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เบื้องต้นพบ ว่า เกษตรกรไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลทะเบียน ราษฎร ประมาณ 60,000 ราย และเสียชีวิต ไปแล้ว ประมาณ 3,000 ราย จึงจำเป็นต้อง ให้คณะกรรมการระดับจังหวัด และระดับ อำเภอ เข้าไปร่วมตรวจสอบเพิ่มเติม” นายกมล กล่าว

# เกษตรฯเปิด'วอร์รูม'โครงการ9101

## ■ ปุ๋ยผสมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ.ตามรอยเท้าพ่อ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนโครงการ “9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการนำหลักการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้มาเป็นต้นแบบดำเนินการ โดยให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และเครือข่าย 8,219 แห่ง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

โดยการดำเนินงานของชุมชน ภายใต้กรอบโครงการทั้งหมดมี 8 ด้าน คือ ต้องเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันที มีประโยชน์ต่อชุมชน และความยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการหรือกิจกรรมในลักษณะของการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้า ประกอบด้วย ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช, ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์, ด้านการจัดการศัตรูพืช,ด้านฟาร์มชุมชน, ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, ด้านปศุสัตว์,ด้านประมง, ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน และด้านการเกษตรอื่นๆ ซึ่งชุมชนที่จะมาขอดำเนินกิจกรรมจะต้องรวมตัวไม่น้อยกว่า 10 คน/กิจกรรม/โครงการ และต้องมีการจ้างแรงงานเกษตรกรในชุมชนไม่น้อยกว่า 50% ของ

วงเงินงบประมาณ ยกเว้นกรณีจำเป็นอาจให้มีการจ้างได้ 30% แต่จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ ทั้งนี้ต้องเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50% ภายในเดือนกรกฎาคม และที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจะต้องเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคมปีนี้ โดยที่ค่าใช้จ่ายจะใช้งบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ชุมชนละ 2.5 ล้านบาท จำนวน 9,101 ชุมชน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายรองอธิบดีและผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งติดตามการดำเนินการในพื้นที่ หากพบปัญหาจะระดมทีมเข้าไปช่วยเหลือทันที และเปิด War room สำนักงานโครงการ 9101ฯ ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที หากพบปัญหาสามารถแจ้งเหตุตรงถึงคณะทำงาน

# ■ กสส.ปั้นนักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอสู่ Smart Officer ขับเคลื่อนนโยบายรัฐพัฒนาสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดอบรมนักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอ ผู้การเป็น Smart Officer ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกพื้นที่ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความกินดีอยู่ดีของสมาชิก

กสส. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แต่งตั้งนักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอ ทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ระดับอำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้

สหกรณ์ต่างๆ มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ สามารถนำนโยบายของรัฐบาลลงไปช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ดร.วิณะโรจน์กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ จึงได้การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์ระดับอำเภอสู่การเป็น Smart Officer” ให้กับนักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ อาทิ การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ การทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอ การกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ที่ดีตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร และการส่งเสริมสหกรณ์โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมา

ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ นักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงานส่งเสริม และกำกับดูแลสหกรณ์ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการเป็นข้าราชการที่ดี ตามคุณลักษณะของ Smart Officer คือต้องมีความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในหน้าที่งานตามภารกิจของกรมฯ สามารถบริหารจัดการงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างภาครัฐกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน

“นักส่งเสริมสหกรณ์ต้องทำงานกับประชาชนในระดับพื้นที่ ต้องทำงานในเชิงสังคม ทั้งสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งหมด เพราะมีความเกี่ยวข้องกับความ เป็นอยู่ของประชาชน ใน



อนาคตกรมฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรเข้าด้วยกัน โดยสหกรณ์นอกภาคการเกษตรจะเป็นแหล่งกระจายสินค้าคุณภาพดีจากสหกรณ์การเกษตรสู่สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังมีภารกิจในการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ซึ่งกรมฯ ได้ออกเกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน และอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือเพื่อให้นักส่งเสริมสหกรณ์นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สิ่งสำคัญคือ นักส่งเสริมสหกรณ์ควรวิเคราะห์สถานการณ์ของสหกรณ์ที่อยู่ในความดูแล เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการทำงาน สามารถให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ได้ว่ายังต้องพัฒนาในด้านใดหรือต้องปรับปรุงส่วนใดที่ยังบกพร่องให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น เป้าหมายของการพัฒนาสหกรณ์ไม่ได้มุ่งหวังการแสวงหากำไร แต่ต้องพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง สามารถดูแลสมาชิกให้อยู่ดีกินดีมีความสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อระบบสหกรณ์ในที่สุด”

## กยท.ถกแก้ปัญหาราคายางในเวทีITRC เสนอจำกัดโควตาส่งออกยาง3ประเทศ

กยท.: ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ในนาม ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคี ยางพารา (International Tripartite Rubber Council-ITRC) ครั้งที่ 28 เพื่อ เร่งหาแนวทาง และกำหนดมาตรการแก้ไข ปัญหายางพาราผันผวน พร้อมเสนอ มาตรการจำกัดปริมาณการส่งออกยาง พาราของ 3 ประเทศ ณ กรุงกัวลาลัม เเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ดร.ธีรช กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ได้ ร่วมประชุมหารือถึงแนวทาง และการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราผัน ผวนในเวทีสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council -ITRC) ครั้งที่ 28 ร่วมกับประเทศมา เลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย โดยใน

ครั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบตามที่ ประเทศไทยเสนอทั้ง 2 ประเด็น คือ จะ เร่งดำเนินการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีของทั้ง 3 ประเทศ ให้เร็วขึ้น จากเดิม มีการกำหนดในช่วงเดือนธันวาคม 2560 เป็นเดือนกันยายน 2560 นี้

ดร.ธีรชกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้เสนอให้มีการนำมาตรการ จำกัดการส่งออกยางพารามาใช้ อีก ครั้งเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาราคายาง ผันผวนในระยะสั้น ซึ่งที่ประชุมฯ ได้เห็น ชอบให้คณะทำงานฯ เร่งศึกษารายละเอียดด้าน จำนวน/ระยะเวลา/ สัดส่วน ที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ ให้แล้ว เสร็จ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นี้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ของ 3 ประเทศ เห็นชอบและสั่งการต่อไป